

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณี นางปรีญา บุญทวี ราษฎรบ้านหินลาด
ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑. เรื่องเดิม

สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือขอให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นางปรีญา บุญทวี ราษฎรบ้านหินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว ๐๒๐๗.๘๓/๒๒๓๔๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒.สาระสำคัญของโครงการ

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงาน กปร. ได้ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ และนางปรีญา บุญทวี ราษฎรผู้ถูกละเลย ๓ ภายภาคกลาง ตลอดจนราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ฯ

นางปรีญา บุญทวี ราษฎรบ้านหินลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีราษฎรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินซึ่งถูกเวนคืน และเงินเยียวยา ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ นายสนธิ จินดาสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๖ ได้ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือพร้อมทั้งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะส่งหนังสือชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือราษฎร และสำนักงาน กปร. จะรวบรวมข้อมูล และกราบบังคมทูลให้ทรงทราบต่อไป



วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางปรีญา บุญทวี ราษฎรบ้านหินลาด ตำบลชีบบน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
สำนักงาน กปร.